



ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง รายชื่อโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุน ปีการศึกษา 2566

เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ประสงค์ขอรับ
ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยศิลปากรให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการพิจารณาและประเมินโครงการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 17 โครงการ โดยจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับที่	โครงการ	ผู้เสนอ	คณะ
1	สร้างสรรค์คู่มือปฏิบัติการรูปแบบใหม่เพื่อเสริมสร้างทักษะ การจัดการงาน ให้กับผู้เรียน	รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราชา	คณะเภสัชศาสตร์
2	การสร้างแบบประเมินการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ด้านจิตวิทยาใน ศตวรรษที่ 21	รศ.ดร.กมล โพธิเย็น	คณะศึกษาศาสตร์
3	การพัฒนาหลักสูตร เสริมสร้างทักษะชีวิตวิถีใหม่ ตาม แนวคิดการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ของนักศึกษาปริญญา ตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร	ผศ.ดร.เพ็ญพนา พ่วงแพ	คณะศึกษาศาสตร์
4	การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบนักศึกษามีส่วน ร่วมในบทเรียน เรื่อง ความหลากหลายในการตอบสนอง ต่อยาโดยใช้กรณีศึกษาเทียบกับการใช้ข้อมูลผลการศึกษา ในสัตว์ทดลอง	รศ.ดร.ฉัตรชัย ฉิ่งไพศาล (หัวหน้า) ผศ.ดร.ปัทมวรรณ เผือกผ่อง ผศ.ดร.สุรวุฒิ วัฒนา	คณะเภสัชศาสตร์
5	การศึกษาพัฒนารูปแบบการอ่านและบันทึกดนตรีไทยด้วย รูปสัญญาณ	ผศ.ดร.พรานซิส นันตะสุนันท์	คณะอักษรศาสตร์

ลำดับที่	โครงการ	ผู้เสนอ	คณะ
6	นวัตกรรมการประยุกต์ใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blending Learning) เพื่อใช้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี สารสนเทศ กรณีศึกษารายวิชา 083106/SU170 ศิลปะการแสดงในอาเซียน	ผศ.มูจรินทร์ อธิพิงษ์	คณะอักษรศาสตร์
7	Graphic Recording กับการเรียนรู้มานุษยวิทยาการแพทย์ด้วยภาพ	ผศ.วราภรณ์ มนต์ไทรเวศย์	คณะโบราณคดี
8	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย Digital Storytelling ร่วมกับ Gamification เพื่อส่งเสริมความสามารถการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ของ นักศึกษา วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ อาจารย์อรรคมพร วงษ์ประดิษฐ์	คณะศึกษาศาสตร์
9	การพัฒนาเกมดิจิทัลการศึกษาเพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี	อาจารย์ ดร.พรพิมล รอดเคราะห์	คณะศึกษาศาสตร์
10	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย Active Learning เพื่อเสริมสร้างจิตบริการ สำหรับนักศึกษาการโรงแรม	อาจารย์ ดร.บุษริน วงศ์วิวัฒนา	คณะวิทยาการ จัดการ
11	รูปแบบนวัตกรรมจัดการเรียนรู้แบบกิจกรรมเป็นฐาน (Activity Based Learning: ABL) เพื่อพัฒนาผู้เรียนใน ศตวรรษที่ 21 สำหรับรายวิชาการออกแบบอาหารและการจัดเลี้ยงในงานอีเวนต์	ผศ.ดร.นพรัตน์ บุญเพียรผล	คณะวิทยาการ จัดการ
12	การพัฒนาวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและสุขภาพในฐานข้อมูล	รศ.ดร.วีรยุทธ์ เลิศนที	คณะเภสัชศาสตร์
13	ผลการใช้กิจกรรมการสอนทักษะปฏิบัติร่วมกับรูปแบบการสอน เอส.ที.เอ.ดี.(STAD) โดยใช้แนวคิดของเกมมิฟิเคชั่น รายวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก	รศ.ดร.น้ามนต์ เรืองฤทธิ์	คณะศึกษาศาสตร์
14	โครงการจัดทำตำราเรียนรายวิชา 261 109 สถาปัตยกรรมภายใน	อาจารย์อุปถัมภ์ รัตนสุภา	คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์
15	การพัฒนาแบบการสอนโดยใช้แท็บเล็ตที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ	อาจารย์ ดร.ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล	คณะศึกษาศาสตร์

ลำดับที่	โครงการ	ผู้เสนอ	คณะ
16	การใช้กรณีศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ เรื่อง โอกาส ความเป็นไปได้ และผลกระทบ ของ Generative AI ที่มีต่อนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อธุรกิจ	อาจารย์ ดร.ภริจิต แสนพล	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17	นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน Interactive ในรายวิชา 802 343 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต สรรพสิ่ง	อาจารย์ ดร.อรวรรณ ประพุดิติ	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประกาศ ณ วันที่

(ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ จ้าวหิรัญพัฒน์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร